



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง  
เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตและการย้ายภูมิลำเนา จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านธนาคาร จากรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง จึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือซักซ้อมดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดำเนินการดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ที่รับเงินสดด้วยตนเองและโอนเข้าบัญชีตนเอง ไม่ต้องแสดงตน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง จะดำเนินการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ที่รับเงินสดและโอนเข้าบัญชีโดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ต้องดำเนินการมอบอำนาจใหม่

๓. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่

ทั้งนี้การมอบอำนาจ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินของผู้มีสิทธิดังกล่าวจะมีผลใช้ใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สูงอายุ  
และคนพิการ สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง โทรศัพท์ ๐๕๕-๓๙๔๐๙๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไทรวุฒิ ชาติ์คร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง